

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๒๖.๒๖๗ค



ถึง สำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังสาระสำคัญและให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง)ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกภาคส่วน ใช้เป็นกรอบในการดำเนินการต่อไป ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงให้ความสำคัญกับจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด ในการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง หากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ควรมอบหมายผู้แทนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัดเข้าร่วมประชุมแทน

๒. สำหรับจังหวัดอุทัยธานี กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมแทนจังหวัดอุทัยธานี และให้สรุปผลการประชุม นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น น่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เป็นส่วนราชการภูมิภาคที่ขึ้นอยู่กับสำนักงาน ป.ป.ช. ในส่วนกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อโปรดทราบด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงมหาดไทย

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๕-๕๕๑๑

# ด่วนที่สุด

ที่ ปช ๐๐๒๑/๐๐๓๖



สำนักงาน ป.ป.ช.  
ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การประชุมชี้แจง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๒๑/ว ๐๐๙๓  
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๑๗.๓/๓๖๗  
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในวันพุธที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมให้ความเห็นในการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังสาระสำคัญและให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเรียนว่า การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกภาคส่วน ใช้เป็นกรอบในการดำเนินการต่อไป ในกรณีนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงให้ความสำคัญกับจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ในการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังกล่าว หากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ควรมอบหมายผู้แทนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัดเข้าร่วมประชุมแทน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จังหวัดจะต้องดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของรัฐบาล

สำหรับจังหวัดอุทัยธานี กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมแทนจังหวัดอุทัยธานี และให้สรุปผลการประชุม นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ นั้น น่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เป็นส่วนราชการภูมิภาคที่ขึ้นอยู่กับสำนักงาน ป.ป.ช. ในส่วนกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ใคร่ขอความร่วมมือในการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ และให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในวันพุธที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายสรรเสริญ พลเจียก)

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๕๒๘ ๔๙๓๕

โทรสาร ๐ ๒๕๒๘ ๔๙๓๖